

คู่มือออนไลน์

(30 ตุลาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

การสอบเข้าคงไม่มีปัญหา แต่เรื่องความรักต้องปรับตัว

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า คุณพลอย เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2538 เวลา 09.42 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก ดิฉันมีดวงชะตาได้เป็นแพทย์หญิงไหมคะ สอบมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่คิดเลย ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะสอบ อยากรู้ว่า จะสอบติดไหม สอบช่วงเดือนพฤศจิกายน และปลายเดือนธันวาคมค่ะ หากดวงชะตาไม่ใช่แพทย์แล้วควรจะเรียนอะไรคะ

นับว่าเป็นดวงชะตาที่ดีดวงหนึ่ง เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความสามารถไหวพริบค่อนข้างดี จะเป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องเชิดชูจากแวดวงสังคม และมีเกียรติ รวมทั้งยังสามารถเรียนสูงๆถึงระดับปริญญาเอกด้วย

ในอนาคต คุณน่าจะมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นต่างแดน เช่น ไปทำงานในต่างประเทศ หรืออาจจะต้องไปอยู่ในต่างประเทศเลยก็ได้

นอกจากนี้ หากคุณคิดจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แบบไม่หวังผลตอบแทน ประเภทงานเพื่อคนยากคนจน เพื่อคนเจ็บคนป่วย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ที่จะเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณด้วย

คำถามของคุณที่ถามว่าจะได้เป็นแพทย์หญิงหรือไม่ และจะมีช่วงสอบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และ ต้นธันวาคม นั้นั้น ตอนแรกผมเองก็ค่อนข้างจะขังใจอยู่นานว่าจะออกคำพยากรณ์อย่างไรดี เพราะค่อนข้างจะกำกวมมาก

แต่สุดท้ายแล้วก็ของพยากรณ์ว่า คุณน่าจะสอบเข้าแพทย์ได้ แม้ว่าจะค่อนข้างเหนื่อยสักหน่อย

คุณบอกมาว่า เคยสอบเข้าแพทย์มา 2 ครั้งแล้วแต่ไม่ติด ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยแนะให้คุณ เพื่อให้คุณไปพิจารณาดู

หากคุณสามารถเลือกสอบแยกวิชาไปเลยในตอนสอบเข้า ผมขอแนะนำวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ความสวยงาม เข้าไปด้วย เช่น แพทย์ทางด้านผิวหนัง ความงาม แพทย์ศัลยกรรมความงาม หรือ ไม่ก็ทันตแพทย์ ก็น่าจะเข้ากับดวงชะตาของคุณ

คำถามที่สอง เรื่องการเงิน ชีวิตมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีบ้างไหมคะ

คำถามยอดฮิตที่ได้รับจากคนที่ดูดวงส่วนใหญ่ก็คือ ชีวิตนี้จะรวยมั้ย ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก เพราะนิยามของคำว่า “รวย” ของแต่ละคน ไม่เท่ากัน

สำหรับคนยากจน เงิน 1 แสนบาท ก็ถือว่ามาก และหากมีสัก 1 ล้านบาท เขาก็คงจะถือว่ารวยแล้ว แต่สำหรับคนฐานะปานกลาง จึงถึงขั้นดี การได้เงินสักล้านบาท ก็คงไม่คิดว่าตัวเองรวย

ดังนั้น ความรวยจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนต่างหาก

สำหรับคุณพลอยนั้น คุณจะมีทรัพย์สินแน่นอน และต้องถือว่าอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร แต่การมีฐานะการเงินที่ดี ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณสามารถสร้างหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งการเงินได้มากกว่าคนที่ฐานะการเงินไม่ค่อยดี

และนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเตือนคุณไว้ก่อน ว่าให้ระมัดระวังเรื่องคฤหาสน์จากการฟ้องร้องที่มาจากการกู้ยืมเงินในอนาคต

อย่าประมาทในเรื่องนี้ก็แล้วกัน

คำถามสุดท้าย เรื่องความรัก รู้สึกตนเองเป็นคนไม่มีเสน่ห์เลยนะ แทบไม่มีคนมาจีบ อาจเป็นเพราะไม่สวย หุ่นไม่ดี และเป็นผู้หญิงไม่หวานเอาเสียเลย อยากรู้ว่าดวงชะตานี้มีเกณฑ์เจอคนรักที่ดีที่ใช้บ้างไหมคะ (เป็นคนไทยหรือต่างประเทศคะ) รู้สึกอากัปกิริยาเรื่องนี้มาก

เรื่องความรักนั้น สามารถตอบได้เป็นสองแนวทาง คือ ด้วยเหตุผลทางด้านจิตวิทยา และ เหตุผลทางด้านโหราศาสตร์

คุณเป็นคนที่มิโลกส่วนตัวสูง รักสันโดษ เป็นคนเครียด คิดมาก และ มักจะคิดเป็นทุกข์ไปก่อนเสมอ อาจเรียกได้ว่า จิตใจไม่สงบนัก จึงขอแนะนำให้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมบ้าง

พิจารณาในแนวทางโหราศาสตร์การตะ ดวงเรื่องความรักของคุณไม่ค่อยดีเลย โอกาสที่จะไม่มีคู่ค่อนข้างสูง หรือ หากแต่งงานก็จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องเลิกกันไป

สาเหตุก็มาจากการที่คุณเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมาก ออกไปทางคือด้วยซ้ำ และยังเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ใจนักเลง และยังเป็นคนพุดจาไม่ค่อยดี อาจจะพุดห้วนๆกันไป ไม่หวานอย่างที่คนบอกมาก หรือ อาจจะมีปัญหาในการพุดจาสื่อสารกับคนอื่น หรือ ไม่ค่อยชอบสังสรรค์กับคนอื่นด้วย

ความอ้วน คงไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ใครก็ตามไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก เพราะไม่เช่นนั้น คนอ้วน หรือ คนท้วมก็คงไม่สามารถแต่งงานได้

สำคัญที่สุดก็คือ การรู้จักเอาอกเอาใจฝ่ายตรงข้าม การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การพูดการจาที่ดีต่อกัน การรู้จักแคร์ฝ่ายตรงข้าม และอีกสารพัด หากคุณแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คิดว่าน่าจะสามารมีคู่ได้ในอนาคตครับ

ขอให้คุณโชคดีทั้งทางการศึกษา และ ความรักนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพลอย ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ ขนิษฐา นพเทา ครับ

